

พ. 1

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๗/๓๒๖๕



กฏ ๖๘. 3

14 มี.ย. 65

9. ๖๕๖

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ
เลขที่ 5964
วันที่รับเรื่อง
วันที่ 14 มิ.ย. 2565 8:๔๗

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ...

๑๕

มิถุนายน ๒๕๖๕

จิตเข้าวาระ

14 มิ.ย. 2565

เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอปรับลดบัญชีจระเข้หน้าจืดพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ต่อที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๙ (CITES CoP๑๙)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๒๖๗๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอปรับลดบัญชีจระเข้หน้าจืดพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ต่อที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๙ (CITES CoP 19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) ข้อเสนอการปรับลดบัญชีจระเข้หน้าจืดพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ต่อวาระการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๙ (CITES CoP 19) เพื่อประโยชน์ต่อการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศของจระเข้และผลิตภัณฑ์ โดยที่ผ่านมามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการจระเข้หน้าจืด ทั้งการอนุรักษ์จระเข้หน้าจืดในพื้นที่คุ้มครอง และการจัดการจระเข้หน้าจืดในฟาร์มเชิงพาณิชย์ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับข้อเสนอของอนุสัญญาในครั้งนี มีการขอแก้ไขให้มีโควตาการส่งออกเป็นศูนย์สำหรับการค้าชนิดพันธุ์จระเข้ที่ได้จากธรรมชาติ จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่าประชากรจระเข้หน้าจืดพันธุ์ไทยในธรรมชาติจะไม่มีอยู่ในสถานะอันตรายจากการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรแสดงข้อมูลการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรจระเข้หน้าจืดพันธุ์ไทยภายหลังจากการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างเข้มงวด ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การเสนอขอปรับลดบัญชีจระเข้หน้าจืดพันธุ์ไทยจากบัญชี ๑ เป็นบัญชี ๒ สามารถดำเนินการได้เป็นผลสำเร็จ รวมทั้งควรทำการศึกษาวิจัยระดับประชากรของจระเข้หน้าจืดพันธุ์ไทยในธรรมชาติที่เหมาะสม ไม่กระทบต่อวิถีการห่วงโซ่อาหารและความสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติ

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบมอบหมายให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อเสนอการปรับลดบัญชีจระเข้หน้าจืดพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศ โดยไม่ต้องนำกลับมาเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๑๕๐๙, ๑๕๑๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๘๙๒

E-mail : wannapa@nesdc.go.th